

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ



Timeline การดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก



รายงานการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน	จำนวนพื้นที่	กระบวนการ
คณะครุศาสตร์	5	อยู่ระหว่างอนุมัติกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ	6	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์	6	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม
งานวิชาศึกษาทั่วไป	1	อยู่ระหว่างอนุมัติกิจกรรม
ศูนย์ภาษา	1	อยู่ระหว่างอนุมัติกิจกรรม
มรวอ.สระแก้ว	14	อยู่ระหว่างอนุมัติกิจกรรม
สสร.	3	ได้รับอนุมัติดำเนินกิจกรรม

การปลูกรักษาต้นไม้ในโครงการ พระราชดำริ อพ.สธ. (สัคมหส์กข์/สักสยามมินทร์/แฝก)



วันที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 15.00 น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกรักษาต้นไม้ใน
โครงการพระราชดำริ (สัคมหส์กข์/สักสยามมินทร์/
แฝก) ภายใต้โครงการของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-
มรวอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิษณุกุล,
ผศ.ดร.ปิ่นรัตน์ อดุลย์ภักดี ,ผศ.ดร.ภัสกร
กัลยาณมิตร รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณแปลงนา ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ รักษา
พันธุกรรม ส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน
ทั่วไป บุคลากร โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และบุคคลที่สนใจ

Meet AM Team



วันที่ 20-23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า
ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี
พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ต้นศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และ
ผู้บริหารสำนัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานการเงินและ
บัญชีร่วมฟังและพิจารณานำเสนอ Project Brief ของ
ผู้จัดการพื้นที่ ภายใต้ "โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก"



Upskill-AM : Social Return On Investment

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)
“การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
(Social Return On Investment)”
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์

